

# Tinh gọn bộ máy - nguồn lực mới đưa Thái Bình bứt phá

## KỶ 2: TỰ NGUYỆN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI - MỞ ĐƯỜNG CHO QUÁ TRÌNH SẮP XẾP

Với tinh thần "thần tốc, chỉ bàn làm, không bàn lùi", cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được tiến hành tích cực, khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương. Để việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra thuận lợi, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Họ hy sinh lợi ích cá nhân nhằm tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thuận lợi.



Mặc dù thực hiện việc hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải nhưng cán bộ, công chức của đơn vị vẫn tập trung giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính cho người dân.

### Hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể

Mặc dù còn hơn 4 năm công tác nhưng bà Nguyễn Thị Thơm, Phó

Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ vẫn viết đơn tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Bà chia sẻ: Quá trình công tác gần 34

năm tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng khi Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc hợp nhất tôi tự nguyện viết đơn xin nghỉ

hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho cơ quan trong việc bố trí cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho các công chức trẻ có điều kiện phấn đấu, công hiến cho sự phát triển của cơ quan, của tỉnh.

Cũng còn 5 năm công tác nhưng ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Bình đã quyết định viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Đó không chỉ là sự tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên mà còn là sự thấu hiểu, chia sẻ với tổ chức. Ông Tuấn cho biết: Tôi đã có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội gần 40 năm. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy, tôi đã tiên phong viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong đợt này, Đảng, Nhà nước và tỉnh ta đã xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nên tôi rất phấn khởi,

yên tâm, sẵn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân vì nhiệm vụ chung của đơn vị.

Đến thời điểm này, huyện Vũ Thư có 16 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong các cơ quan, đơn vị khối Huyện ủy và UBND huyện tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp phòng. Ông Cao Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Vũ Thư đánh giá: Sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" là yêu cầu tất yếu để đất nước ta phát triển sang giai đoạn mới, vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xét các yếu tố về sức khỏe, trình độ, năng lực và uy tín của cá nhân tôi đều bảo đảm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây là cuộc cách mạng của Đảng, để tạo thuận lợi cho tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ, tạo cơ hội cho người trẻ cống hiến, tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình, viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi với tinh thần phấn khởi, tự nguyện. Mặt khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; ngày 19/2/2025, HĐND tỉnh cũng ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức

bộ máy thuộc phạm vi quản lý của tỉnh nên chúng tôi rất yên tâm.

Ông Nguyễn Thừa Vũ, Trưởng phòng Y tế huyện Vũ Thư cũng rất phấn khởi khi viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo ông Vũ: Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức lần này được thực hiện với quyết tâm cao, bài bản, cùng với đó là các chính sách thể hiện tính nhân văn trong cách thức triển khai. Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Bình không chỉ coi việc tinh giản biên chế như một mục tiêu mà còn đặt ra những chính sách để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quá trình nghỉ hưu trước tuổi, đồng thời đẩy mạnh thể hiện sự ghi nhận công lao đóng góp và tinh thần tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

### Giải quyết nhanh chế độ, chính sách

Thời gian qua, các ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động để triển khai hiệu quả việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời

kỳ mới; đồng thời, tăng cường vận động, giới thiệu để mọi người hiểu rõ tinh thần của chính sách, tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, đến thời điểm này Thái Bình có 327 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị xin nghỉ hưu trước tuổi, hy sinh quyền lợi cá nhân, nhường vị trí công việc của mình cho người khác để thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Có những đồng chí lãnh đạo các sở, ngành còn từ gần 5 năm đến gần 10 năm công tác cũng xin nghỉ để tạo thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ cũng như bố trí vị trí việc làm cho các đồng chí còn trẻ hơn, tiếp tục có thời gian cống hiến nhiều hơn. Tại hội nghị công bố nghị quyết, quyết định thành lập 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và quyết định bổ nhiệm, phân công cán bộ, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tự nguyện, sự hy sinh của những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Để mỗi lá đơn, nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đang tập trung tổng hợp, rà soát cụ thể từng trường hợp. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị theo dõi, nắm bắt, thẩm quyền cũng đang rà soát, đánh giá tổng thể cán

bộ trước và sau sắp xếp để có phương án cụ thể, phù hợp thực tiễn với phương châm tinh gọn bộ máy, bảo đảm tinh thống nhất, đồng bộ và quyết liệt nhưng kiên quyết không để tình trạng "chảy máu" chất xám. Cùng với đó, quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời, khẩn trương, thuận lợi nhất theo đúng Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh bảo đảm quyền lợi cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi trên địa bàn tỉnh không chỉ đơn thuần là hy sinh lợi ích cá nhân mà còn có vai trò quan trọng đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành quả Thái Bình và các tỉnh, thành phố trong cả nước sớm đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Và đặc biệt, đây là cơ hội lớn đối với tỉnh ta khi đang nỗ lực xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

(còn nữa)

NGUYỄN MINH - QUỲNH LƯU

# LỄ HỘI XUÂN HỒNG Trao gửi yêu thương

Lễ hội xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn trong năm nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau Tết Nguyên đán. Đây cũng là dịp để người tham gia tình nguyện trao tặng những giọt máu hồng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hưởng ứng lễ hội xuân hồng năm 2025, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp", thu hút hàng trăm cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia. Đã 2 lần HMTN và lần đầu tiên hiến máu trong lễ hội xuân hồng, em Phí Thị Thu Hà, lớp ĐDK17B, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình hào hứng chia sẻ: Sau mỗi lần hiến máu em thấy sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái và rất hạnh phúc khi được đóng góp những giọt máu của mình cho người bệnh. Vì thế, thời gian tới em sẽ tiếp tục tham gia hiến máu và kêu gọi mọi người cùng tham gia, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong xã hội.

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình là đơn vị tích cực hưởng ứng lễ hội xuân hồng qua các năm. Tại lễ hội xuân hồng năm nay, nhà trường đã tiếp nhận 179 đơn vị máu, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Anh Trần Quang Quỳnh, chủ nhiệm Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình cho biết: Hàng năm, các thành viên trong Câu lạc bộ đều hăng hái, tích cực đăng ký tham gia HMTN, đặc biệt là vào dịp lễ hội xuân hồng; đồng thời, tuyên truyền, vận động sinh viên trong trường cùng tham gia. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng phân công các thành viên hỗ trợ người tham gia hiến máu và các hoạt động trước, trong và sau khi diễn ra ngày hội HMTN. Thông qua đó góp phần phát huy

vai trò của sinh viên ngành y trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chung tay vì cuộc sống cộng đồng.

Lễ hội xuân hồng được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, tạo thói quen HMTN đầu xuân của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên. Đây cũng là lễ hội của lòng nhân ái, là dịp những trái tim thiện nguyện hiến tặng những giọt máu hồng cho người bệnh.

Tại Thái Bình, lễ hội xuân hồng đã trở thành điểm nhấn, nét riêng của phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh. Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày 1/1 đến ngày 1/3. Đến nay, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức được 5 đợt HMTN

với sự hưởng ứng của hơn 2.000 người, tiếp nhận gần 1.800 đơn vị máu.

Để lan tỏa lễ hội xuân hồng, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tham gia HMTN bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; treo băng rôn, áp phích; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động... Huy động lực lượng tình nguyện viên cung cấp thông tin về chế độ, chính sách đối với người tham gia hiến máu và hỗ trợ công tác HMTN. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh còn phối hợp với Khoa Y học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) xác định nhu cầu sử dụng nguồn máu hiến tình nguyện phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, từ đó xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thực hiện... Bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị tại các điểm hiến máu, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người hiến máu. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí, quà tặng... cho công tác HMTN.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Trung bình mỗi năm Thái Bình tiếp nhận khoảng 2.000 đơn vị máu từ lễ hội xuân hồng. Các đợt HMTN nói chung và trong lễ hội xuân hồng nói riêng đều được tổ chức bài bản, an toàn. Những đơn vị máu tiếp nhận được trong lễ hội đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh sau Tết Nguyên đán. Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để lan tỏa hơn nữa mục đích, ý nghĩa của lễ hội xuân hồng, thúc đẩy phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

THU HOÀI

# Những miền quê nông thôn mới



Xã nông thôn mới nâng cao Phương Công (Tiền Hải).

Thái Bình là một trong những tỉnh đi đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với nỗ lực không ngừng nhằm tạo ra những miền quê đáng sống, hiện đại song vẫn giữ được nét truyền thống đặc trưng.

Những ngày này, về xã Phương Công (Tiền Hải) ai cũng có thể cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ trên vùng quê NTM nâng cao. Với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí, diện mạo của xã ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong quá trình xây dựng NTM của Phương Công chính là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, đường nhánh cấp 1 trục thôn, đường ngõ xóm đều được cứng hóa, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Độc theo các con đường, hệ thống điện chiếu sáng, rãnh thoát nước, biển báo, gỡ giảm tốc được lắp đặt đúng quy chuẩn. Hai bên đường, những hàng cây xanh tỏa bóng, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho vùng quê. Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi

trường học tập tốt nhất cho con em địa phương. Đây là niềm tự hào không chỉ của chính quyền mà còn của tất cả người dân trong xã.

Ông Phạm Xuân Lợi, Trưởng thôn Cổ Rồng, xã Phương Công cho biết: Nông thôn ngày càng đổi thay, bà con ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình. Mọi người không chỉ đóng góp ngày công, kinh phí để làm đường, lắp điện chiếu sáng mà còn cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước cùng với tinh thần tự lực, cường của nhân dân, kinh tế Phương Công có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng. Xã không còn hộ nghèo ở nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,94%.

Ông Đặng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phương Công cho biết: Những thành quả đạt được hôm nay là sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng Phương Công ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm 2022, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đạt chuẩn

NTM nâng cao. Từ đó đến nay, chính quyền và nhân dân duy trì và tiếp tục nâng cao các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc tiến tới mục tiêu xã NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2021 - 2025. Những ngày này, nhân dân vui mừng, phấn khởi bởi xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Ông Đỗ Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, Thụy Ninh đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của huyện. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, không có điểm dừng. Nhờ vậy, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao luôn được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Trong giai đoạn 2014 - 2024, xã đã triển khai xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp 38 công trình với tổng kinh phí gần 42,5 tỷ đồng. Hệ thống giao thông, thủy lợi được quy hoạch bài bản, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân. Hiện nay, 100% tuyến đường trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Đặc biệt, 3 tuyến đường giao thông huyết mạch: ĐH.86, ĐH.90 và ĐH.95 đang được đầu tư hoàn thiện, giúp kết

nối các xã trong huyện, tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương. Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Thụy Ninh tập trung phát triển sản xuất lúa giống theo chuỗi liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, năng suất lúa BC15 và TBR225 đạt trên 80 tạ/ha/vu, với giá bán thóc giống cao, mang lại lợi nhuận cao hơn giá lúa thị trường 20 - 25% cho bà con nông dân.

Không chỉ phát triển nông nghiệp, Thụy Ninh còn chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện trên địa bàn có 4 công ty, 6 cơ sở may mặc, 5 bên bán kính doanh vật liệu xây dựng và 1 chợ dân sinh, tạo việc làm ổn định cho 400 lao động tại địa phương. Hàng trăm lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh với thu nhập từ 6 - 15 triệu đồng/người/tháng góp phần nâng cao chất lượng đời sống. Nhờ những bước tiến mạnh mẽ, thu nhập bình quân năm 2024 đạt gần 81 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, an ninh trật tự được giữ vững, tạo nền tảng vững chắc để Thụy Ninh vươn lên, sớm được công nhận xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Thái Thụy.

Đến nay, toàn bộ các xã của tỉnh đã đạt chuẩn NTM, trong đó 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; một số xã đang được đoàn đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với nội dung, tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh thẩm định trước khi trình UBND tỉnh công nhận. Đây không chỉ là kết quả của những chính sách, nguồn lực đầu tư mà còn là thành quả từ sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong hành trình xây dựng và phát triển quê hương.

MINH NGUYỄN



Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.